

Số: /KH-TH

Vinh Quang, ngày tháng năm 2024

## KẾ HOẠCH

### Tổ chức kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2024-2025

Thực hiện Quyết định số 2826/QĐ- UBND, ngày 09/8/2024 của UBND thành phố Hải Phòng v/v ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Thực hiện Công văn 2564/SGDDĐT-GDTH ngày 26/8/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025; Công văn số 774/PGDDĐT-TH ngày 30/8/2024 của Phòng GDĐT huyện Vĩnh Bảo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2024 -2025;

Thực hiện kế hoạch số 32/KH-TH kế hoạch giáo dục năm học 2024-2025 ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Trường Tiểu học Vinh Quang;

Thực hiện kế hoạch số 60/KH-TH ngày 26/9/2024 Kế hoạch Kiểm tra, đánh giá học sinh theo Thông tư 27/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2024-2025 của Trường Tiểu học Vinh Quang;

Căn cứ vào tình hình thực tế, Trường Tiểu học Vinh Quang xây dựng Kế hoạch tổ chức kiểm tra GHKI năm học 2024 - 2025 như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH KIỂM TRA

Đánh giá kết quả giáo dục học sinh sau một giai đoạn học tập, rèn luyện nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập, rèn luyện của học sinh theo yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và sự hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Cung cấp thông tin, xác định kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học để giáo viên điều chỉnh các hoạt động dạy học/giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Giúp giáo viên điều chỉnh, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, phát hiện những cố gắng, tiến bộ và những khó khăn của học sinh để động viên, khích lệ và hướng dẫn, giúp đỡ học sinh trong quá trình học tập góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học.

Giúp cha mẹ học tham gia đánh giá quá trình và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh; tích cực hợp tác với nhà trường trong các hoạt động giáo dục học sinh.

Giúp đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp kịp thời chỉ đạo các hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá nhằm đạt hiệu quả, mục tiêu giáo dục.

## **II. MÔN/KHỐI LỚP HỌC SINH THAM GIA KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ**

Kiểm tra môn Toán và môn Tiếng Việt đối với lớp 4 và lớp 5.

Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học.

## **III. NỘI DUNG KIỂM TRA**

Nội dung kiểm tra bao gồm các nội dung, kiến thức học sinh được học từ tuần 1 đến cuối tuần 9 của năm học. Không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt quá mức độ cần đạt về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

## **IV. ĐỀ KIỂM TRA**

\* Đối với môn Tiếng Việt bao gồm kiểm tra đọc và viết.

- Nội dung kiểm tra đọc:

+ Đọc thành tiếng: 2 điểm;

+ Đọc hiểu: 8 điểm (trong đó KT hiểu văn bản 4 điểm bằng hình thức câu hỏi trắc nghiệm và trả lời ngắn; KT về LTVC 4 điểm).

- Nội dung kiểm tra viết: 10 điểm. Học sinh viết một bài tập làm văn theo yêu cầu đã được học.

- Đề kiểm tra định kỳ phù hợp với yêu cầu cần đạt và các biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức như sau:

+ Mức 1: Nhận biết, nhắc lại hoặc mô tả được nội dung đã học và áp dụng trực tiếp để giải quyết một số tình huống, vấn đề quen thuộc trong học tập.

+ Mức 2: Kết nối, sắp xếp được một số nội dung đã học để giải quyết vấn đề có nội dung tương tự.

+ Mức 3: Vận dụng các nội dung đã học để giải quyết một số vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập và cuộc sống. Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm thập phân. Điểm của bài kiểm tra định kỳ không dùng để so sánh học sinh này với học sinh khác.

- Nội dung đề kiểm tra môn Toán: Kết hợp hình thức kiểm tra trắc nghiệm và tự luận.

- Kiểm tra đọc: Đọc thành tiếng là những bài đọc học sinh được học trong sách giáo khoa; Đọc hiểu là những bài chọn ngoài sách giáo khoa (hoặc những bài đọc thêm trong sách giáo khoa).

## V. THỜI GIAN KIỂM TRA

- Thời gian: Thứ sáu ngày 08/11/2024

NGÀY KSCL	BUỔI	LỚP KCL	MÔN	THỜI GIAN LÀM BÀI	TÍNH GIỜ
Ngày 08/11/2024	Sáng	Khối 4,5	Toán	40 phút	7h30' - 8h10'
			Tiếng Việt	70 phút	9h00' - 10h10'

## VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

### 1. Ban giám hiệu:

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, tổ chức thẩm định in sao đề, ra Quyết định kiểm tra, tổ chức kiểm tra, chấm và tổng hợp kết quả.

### 2. Giáo viên:

Nghiên cứu chương trình, xây dựng ma trận, ra đề kiểm tra theo ma trận đã xây dựng (mỗi giáo viên giảng dạy môn Toán, Tiếng Việt lớp 4,5 ra 01 đề Toán, 01 đề Tiếng Việt nộp về BGH nhà trường trước khi nhà trường tổ chức kiểm tra 1 tuần).

Giáo viên thực hiện coi, chấm thi đúng quy chế.

Giáo viên nhập kết quả kiểm tra vào phần mềm CSDL.

### 3. Tổ thẩm định đề kiểm tra:

Hiệu trưởng tổ chức thẩm định đề kiểm tra của giáo viên và thống nhất đề kiểm tra của khối lớp.

Trên đây là kế hoạch tổ chức kiểm tra giữa học kì I của Trường Tiểu học Vinh Quang. Hiệu trưởng đề nghị CBGVNV toàn trường triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc xin liên hệ với bộ phận chuyên môn để được thực hiện theo hướng dẫn./.

### Nơi nhân:

- CBGV, NV toàn trường (để thực hiện);
- Lưu: CM, VT.

**HIỆU TRƯỞNG**

**Nguyễn Thị Thu Hồng**